

Số: /BC-BQLVQGNC

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024

Thực hiện Công văn số 407/STC-GCSĐT ngày 04/02/2025 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024.

Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024 như sau:

1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024

1.1. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị

Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa đã thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của nhà nước. Tài sản cố định được theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị và cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước theo quy định. Công tác quản lý tài sản được gắn với công tác lập, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm, sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, trên tinh thần tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả, đồng thời thực hiện công khai, kiểm kê và trích hao mòn tài sản theo quy định. Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo các quy định của nhà nước. Tài sản sau khi mua được sử dụng đúng công năng, hiệu suất đạt hiệu quả cao.

Về cơ sở nhà, đất: Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa có tổng số 29 cơ sở nhà, đất. **Đã bàn giao 05 cơ sở, còn lại 24 cơ sở nhà đất** và một số vật kiến trúc gắn liền trên đất.

- Trong đó có 13 cơ sở nhà đất đang theo dõi sổ sách (bao gồm 02 cơ sở nhà đất bàn giao Trung tâm GDMT & DVMT theo Quyết định 359/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa).

- 11 cơ sở nhà đất không theo dõi sổ sách (do một số cơ sở nhà đất được dự án đầu tư xây dựng bàn giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa quản lý sử dụng, nhưng không bàn giao hồ sơ như: dự án SP-RCC, dự án vốn xã hội hóa Hero House...)

+ Trạm bảo vệ rừng Mỹ Hòa và Trạm bảo vệ rừng Thái An thuộc dự án SP-RCC do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư, sau đó bàn giao lại BQL Vườn quốc gia Núi Chúa sử dụng vào mục đích quản lý bảo vệ rừng, PCCCR (thời điểm này là Hạt KL thuộc BQL Vườn quốc gia Núi Chúa), nên không có hồ sơ về đất và hồ sơ xây dựng.

+ Nhà Trạm Hero House tại Bãi Thụt là nơi bảo tồn rùa biển, hàng năm có đội ngũ tình nguyện viên đến để cứu hộ rùa biển. Thời điểm năm 2008, tổ chức “Em yêu thiên nhiên Việt Nam” tự bỏ kinh phí xây dựng Trạm làm nơi ở cho đội ngũ tình nguyện viên, nên không có hồ sơ về tài sản (tự họ xây dựng và có sự đồng ý của BQL Vườn).

Về phương tiện vận tải xe ô tô và tài sản khác: Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa đang quản lý 03 con tàu tuần tra (*Đã bàn giao Trung tâm theo QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 12/01/2024*) và 01 xe ô tô 85A- 00265.

1.2. Những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

Những mặt tích cực: thực hiện điều chuyển, bàn giao quản lý, thanh lý tài sản theo đúng trình tự, thẩm quyền được phân cấp. Đơn vị đã thực hiện việc hạch toán tăng, giảm, kê khai đầy đủ về hiện vật và giá trị tài sản theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản; Tăng cường công tác đào tạo thông qua tập huấn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả và thực hiện công khai tài sản theo quy định.

Những tồn tại: Theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà đất của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa. Trong đó có 03 cơ sở nhà đất (*Trạm kiểm lâm Bình Nghĩa cũ, Trạm kiểm lâm cơ động Tân An, Trạm kiểm lâm Thái An*). Đến nay đơn vị đang củng cố hồ sơ pháp lý liên quan để thực hiện điều chỉnh Phương án sắp xếp lại nhà đất từ giữ nguyên sử dụng sang điều chuyển địa phương quản lý, sử dụng để bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng.

Tại Trạm kiểm lâm Thái An cũ thuộc thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải được xây dựng năm 1994. Trước đây, đơn vị tiếp nhận Khuôn viên đất từ chính quyền thôn (cho mượn), kinh phí xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa, nên đến nay không có hồ sơ về nhà và đất.

Từ những tồn tại về cơ sở pháp lý của khuôn viên đất và trụ sở làm việc nêu trên, nên còn khó khăn trong việc chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Vì vậy, số liệu trên phần mềm Quản lý tài sản công của đơn vị chưa được chuẩn hóa và đồng bộ với Tổng kiểm kê tài sản.

(Đính kèm các Phụ biểu)

2. Kiến nghị

Kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa trong quá trình xác định cơ sở pháp lý của khuôn viên đất và trụ sở làm việc, để đơn vị sớm chuẩn hóa số liệu và hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch Tổng kiểm kê tài sản đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024. Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo theo quy định/.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo BQL Vườn;
- Lưu: VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tiếp

